

SGC - ตัวเล็กๆ เริ่มเคลื่อนไหว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว...

ถ้าบรรยากาศของตลาด มีหุ้นตามที่จั่วหัวมานั้น เหนือเมฆก็เริ่มจะหวั่นๆ มากขึ้นแล้วเหมือนกันนะ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของตลาดหุ้นไทยอยู่แล้วและ เวลาที่ตลาดซิมๆ หรือเล่นในทางลงด้วยแล้วนั้น หุ้นแก๊งๆ ไร ขนาดกลางขนาดเล็ก มักจะได้รับความนิยมน... ก็เริ่มจะเห็นๆ มาแล้ว 2-3 วันนะ ซึ่งก็ในจังหวะที่ตลาดอยู่ในระดับการแกว่งๆ แกวๆ แนวต้านพื้นที่ 1420-1430 นี่แหละครับ... แล้วที่บอกว่าหวั่นๆ คืออะไรได้ละ นอกจากแนวโน้มดีๆ ที่เคยจะคาดหวังรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้... เริ่มจะหมดความหวังไปได้เหมือนกันนะ... เอาเป็นว่า นอกจากการไม่ผ่านระดับ 1420-1430 แล้วนั้น หากจะเกิดมีการลงมามากกว่าระดับ 1400 เมื่อไหร่... การลงแรงๆ หรือ ลงลึกๆ ระลอกใหม่ ก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงทันที... แล้วนั้น เรื่องของคลื่นใหญ่ๆ ที่เหนือเมฆได้กล่าวมาแล้วในบทวิเคราะห์หลักประจำสัปดาห์ ก็ยังคงไม่ถูกตัดออกไปได้เหมือนเดิมตามที่กล่าว หรือ อย่างน้อยๆ ก็ยังมีระดับ 1350-1340 ตามรูปแบบราคา Double Tops นั้นแหละครับ... แล้วถ้าจะว่ากันตามคลื่นใหญ่ๆ ที่ยังอาจจะเป็นคลื่น C ในระลอกที่ 2 นั้น ยังลงได้อีกแยะเลยนะ เรียกว่า ในระยะกลางๆ ถึงระยะยาวๆ อาจจะมีลงต่ำมากๆ อย่างที่หลายๆ ท่านคาดไม่ถึงเลยก็ได้ แต่เหนือเมฆได้คาดไว้ก่อนนานแล้วนะ จนวันนี้ ก็เริ่มจะมีหลายๆ คน เริ่มจะหันมามองในระดับต่ำๆ แล้วเหมือนกัน... จริงๆ ก็อยากจะทำให้รับๆ ขึ้นมากกว่านะ จะได้ไม่มีใครบาดเจ็บ ตลาดจะได้ไม่เหว แต่ทำไม่ได้ เงื่อนไขทางดียงไม่มา และเงื่อนไขทางร้าย ยังคงอยู่ที่นี่แหละ

ดูตามเกม...

ก็คงเข้ากับบรรยากาศของตลาดในระยะนี้พอเหมาะพอเจาะเลยก็ว่าได้ แต่เราก็ได้เคยอ่านเกมของหุ้นตัวนี้ ในทางเทคนิคมาก่อนแล้ว อาจจะมีหลายบทวิเคราะห์ด้วย ซึ่งเกมเริ่มเปิดแล้ว

แนวรับ : ...1.58-1.56 หรือ อาจจะมีได้ถึง ไม่หลุด 1.50

เป้าหมาย : ...1.90-2.00 และ อาจจะมีหวังได้ที่ 2.20-2.30

Price Chart...(SGC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SGC... สัญญาณของ MA เริ่มจะมีสัญญาณการเป็น Golden Cross อยู่เหมือนกันนะ ซึ่งหากวันนี้ขึ้นมาได้ต่อเนื่อง ก็น่าจะมี Golden Cross ให้เห็นได้ และตามรูปแบบราคา หรือ Price pattern แล้วนั้น การขึ้นก็คาดหวังได้อยู่แล้ว หากไม่ต่ำกว่า 1.56 เสียก่อน หรือ ร้ายๆ หน่อย ถ้าจะลง แต่ไม่ต่ำกว่า 1.50 แล้วนั้น ก็ยังคงหวังการขึ้นได้อยู่... ส่วนเป้าหมาย 1.90-2.00 ก็ว่ากันตามรูปแบบทฤษฎีของ Pattern กันไว้ก่อนได้เลย หรือ อาจจะมีเอา Pattern ที่ใหญ่กว่านี้ ก็อาจจะขึ้นไปได้ถึงระดับ 2.20-2.30 เรียกว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เป็นรูปแบบใหญ่กว่า ซึ่งนั้น หากยืน 2.30 ได้มันคงอีก การขึ้นยาวๆ หรือ การกลับเป็นขาขึ้น ก็จะมีชัดเจน